



Chi đoàn 10D2

MỪNG XUÂN ƠN ĐẢNG

SỐ BẢO ĐẶC BIỆT MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

Xã luận

Lại một mùa xuân, một năm mới nữa đến rồi. Hoà chung với không khí tươi mới ấy, toàn dân nước ta đã đón mừng Đảng mừng Xuân lần thứ 92 và mừng Đại hội lần thứ XIII trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Từ một đất nước không tên trên bản đồ thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian khổ hy sinh để có được ngày hôm nay. Cùng nhìn lại một năm qua, đất nước ta đã trải qua dịch bệnh, thiên tai lũ lụt, thậm chí còn cướp đi những sinh mạng của những con người Việt Nam. Làm sao chúng ta có thể đứng nhìn như thế được? Sự quyết tâm, sự đoàn kết và lòng yêu thương của nhân dân cùng với đường lối chính sách hợp lý của Đảng. Đất nước ta đã đạt được nhiều những thành tựu trong việc dập dịch Covid và cả việc phát triển kinh tế trong một năm khó khăn. Giúp nhân dân ổn định hơn về cả vật chất lẫn tinh thần trong những đợt hỗ trợ. Những công lao to lớn, vĩ đại trong suốt 92 năm của Đảng và Nhà nước đem lại cho dân tộc, cho con người Việt Nam, ta không dùng được bất kì ngôn từ nào có thể kể xiết. Là một công dân Việt Nam ta biết ơn và ghi nhớ điều đó. Tự hào rằng: "Tôi là con người Việt Nam" Năm mới, sức xuân mới, chúng ta tin tưởng rằng Đảng ta sẽ tiếp tục vững tay chèo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Chúng ta, mỗi một công dân, mỗi một người đoàn viên phải phấn đấu, phải vững mạnh để có thể góp phần xây dựng Đảng lành mạnh, văn minh, độc lập, tự do.

Tân niên
tân phúc
tân kỳ

Vạn lộc
vạn tài
vạn công
đanh

TRUYỆN NGẮN : "TẾT RỒI, VỀ NHÀ ĐI THÔI"

Truyện cười

Nhận tiền lì xì Bác mừng tuổi đứa cháu lớp 1: - Bác có một tờ 20k và tờ 50k, cháu lấy tờ nào? - Cháu lấy tờ màu xanh ạ - Tại sao cháu thích tờ xanh? - Vì màu xanh là màu hy vọng. Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy! - Vậy cháu hy vọng gì? - Cháu hy vọng bác cho cháu nốt tờ kia ạ!

Sáng nay, tiết trời bàng bạc thổi từng cơn gió lạnh, kèm theo mưa lất phất từng hạt như rải mừng đón xuân về. Mọi thứ lại bắt đầu như vốn dĩ. Vậy nhưng không cần nói câu chuyện về Tết - những chuyến xe về quê. Bao người tha hương chật vật, quay cuồng khi cái lạnh về. Ta chạnh lòng khi nhớ tới hơi ấm nơi quê nhà. Những cuộc "di cư" vào mùa xuân bao giờ cũng mang nhiều cảm xúc khó tả. Phải chăng trong cái nhốn nháo, tấp nập ở nơi bến xe dù cho có mệt mỏi do chặng đường dài, hay chen chúc, chật chội nhưng khuôn mặt ai cũng phấn chấn khi sắp được về nhà. Mẹ già lóng ngóng đứng ngoài ngõ, hòa cảm xúc cùng niềm vui với hàng xóm đợi đứa con về ăn Tết. Đã bao năm nay, mình mẹ lủi thủi ăn Tết một mình. Các con của mẹ lần lượt đi làm ăn rồi định cư luôn ở nước ngoài. Khi nhà cửa khang trang, tiện nghi thì cũng là lúc mẹ cũng phải làm quen dần với sự cô quạnh Tết năm nào ở nhà cũng đầy đủ đồ tây, đồ ta nhưng mẹ vẫn cứ báo thiếu. Năm nay, nghe tin con hẹn sẽ về quê ăn Tết mà mẹ vui đến nỗi mang khoe khắp xóm. Niềm vui ấy khiến mẹ hóa lẫn thần khi con cái cận Tết mới về, nhưng ngày nào mẹ cũng khắp khởi ra đầu ngõ chờ mong rồi! Đôi khi có lẽ vì quá bận bịu, người ta phàn nàn rằng quay đi quay lại đã thấy Tết rồi, tốn kém quá nên bỏ Tết cổ truyền đi thì tốt biết mấy. Có chăng giương xoáy cơm áo gạo tiền đã kéo mọi người vào quy củ khắc nghiệt để mà quên mất ai cũng cần có một thế giới của riêng họ, học cũng cần làm một chút thời gian để nghỉ ngơi. Bởi lẽ cuộc sống chưa bao giờ là đủ cả, có một thì người đời lại muốn có hơn. Hưởng chỉ ta nói về Tết đầu đơn thuần là những tục lệ truyền thống, là những món quà biếu Tết cho người này người kia; mà Tết còn là những ngày ít ỏi đoàn tụ bên cạnh những người thân trong gia đình. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Tết đã đến rồi! Tết vẫn là khoảng thời gian ngắn ngủi trong năm để mỗi người được quay trở về bên cạnh những người thân trong những ngày đầu năm. Vì thế, những ai đang do dự sẽ về thì hãy về nhà đi thôi. Hãy về với những người mà bạn yêu thương, hãy về với gia đình của bạn. Bởi, Tết chỉ thực sự đến khi gia đình được sum vầy. Xuân theo cành đào, theo sắc đỏ về ùa trên phố, xuân len lỏi về trong lòng người để cả gia đình quay quần bên nồi bánh chưng đang sôi sục ... Tết đến rồi, dù xa đến mấy cũng phải về nhà thôi: "Tết rồi, về nhà đi thôi!"

Bài hát

Xuân Hẹn Mặt

http://nguitar.net

Vân Phụng

Xuân đi về xuân về nơi mình trong nắng sáng khi chiều tiếng cười vang
Xuân đi về xuân về hay bóng, trong gió ngọt ngào đời xuân sang
Vui mùa xuân này tay gần nhau như khi xưa lúc ngày
Vui mùa xuân này tay gần nhau như khi xưa lúc ta
Vui mùa xuân này tay gần nhau như khi xưa lúc chúng ta
Đời còn tay bắt nhau nắm tay đời bao giờ đời xuân mới
Đi tìm tay bắt nhau nắm tay đời bao giờ đời xuân mới
Thấu thấu tay bắt nhau nắm tay đời bao giờ đời xuân mới
sang, nắng phôi pha cũng hết đi sang, trong gió ngọt ngào đời xuân
CODA
sang, nắng phôi pha cũng hết đi sang, trong gió ngọt ngào đời xuân

Câu đố

1. Sau khi ăn Tết, hai người cha và hai người con cùng đi săn, mỗi người săn được 1 con. Nhưng tổng số vịt là 3 con. Vì sao?
2. Hãy cho biết trong 12 con giáp, con gì nổi tiếng nhờ phụ nữ?
3. Con gì tới 12 giờ khuya thì có lúc thay đổi kích thước từ nhỏ qua to hoặc từ to qua nhỏ?
4. Nước nào trên thế giới không có giao thừa: Việt Nam, Hàn Quốc hay Ấn Độ?
5. Tóp mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Câu này sai ở điểm nào?

Thơ

Tết về đến ngõ
Mai, đào khoe sắc thắm Lộc
biếc cành xuân sang Bé
mừng vui hoi nhỏ
Phải chăng tết đã về?
Tết nhuộm màu tươi vui Nơi
gia đình đoàn tụ
Tết thổi bay giá lạnh
Đem ấm áp về nhà
Bé yêu Tết lắm nhé
Được mặc quần áo mới
Rong chơi không lo nghĩ Lại
được thêm lì xì
Nhanh chân ra đón tết
Bé chạy vội chạy vàng
Tết à Tết ơi Tết
Phải chăng đến ngõ rồi?

Tác giả: Nlp Trinh

